

คำแถลงเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างยืดเยื้อยาวนาน ซึ่งได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้สร้างความเสียหายและทำลายศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไม่อาจประเมินได้ และสถานการณ์ความขัดแย้งมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความแตกแยกและการเผชิญหน้าของประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันในวงกว้าง

อย่างไรก็ดี จากการที่เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้คนหลายฝ่ายในสังคมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งในรูปแบบของเวทีสาธารณะที่จัดขึ้นหลายครั้งทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค การรับฟังความเห็นจากคู่ขัดแย้ง การประชุมหารือกับภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีประชาชนส่งข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนมาก เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นเป้าหมายร่วมกันของคู่ขัดแย้งและประชาชนทุกฝ่าย อีกทั้งประเด็นความต้องการในการปฏิรูปของทุกฝ่ายมีความสอดคล้องกันในหลาย ๆ ด้าน การปฏิรูปประเทศจึงเป็นโอกาสร่วมกันในการนำพาประเทศออกจากกับดักความขัดแย้ง และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน

๒. พลังทางสังคมที่เกิดจากการที่ทุกภาคส่วนได้ตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศในครั้งนี้ มีมากพอที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปภายใต้วิถีประชาธิปไตยเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งและเดินหน้าสู่การปฏิรูปประเทศในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

๓. ระบอบประชาธิปไตยของไทยยังไม่ได้เดินทางมาถึงทางตัน แต่ยังสามารถอาศัยกลไกภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เพื่อร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางปฏิรูปประเทศได้

๔. การกำหนดวันเลือกตั้งและกระบวนการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียว โดยมีได้มีการเจรจาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกัน และกำหนดกรอบ กลไก และแนวทางในการปฏิรูปประเทศจนได้ข้อสรุปอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายควบคู่กันไปด้วยนั้น นอกจากจะมีใช้แนวทางแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แล้ว ยังอาจเป็นการสร้างประเด็นปัญหาเพิ่มขึ้นมาในสังคมไทยเหมือนดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

ดังนั้น เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมือง ถอยกันคนละก้าว แล้วหันมาร่วมคิดร่วมคุยโดยใช้กลไกประชาธิปไตย เพื่อหาทางออกจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง ลดความขัดแย้งแตกแยกในสังคม และเร่งสร้างหลักประกันที่มีพันธะผูกพันทางการเมือง เพื่อนำพาประเทศก้าวสู่การปฏิรูปบนพื้นฐานแห่งประโยชน์ของประเทศและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว

ทั้งนี้ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปพร้อมที่จะรับฟัง พุดคุย และแบ่งปันข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทางเพื่อการปฏิรูปที่เครือข่ายฯ ได้รวบรวมและสังเคราะห์ไว้กับทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน รวมทั้งพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศร่วมกับทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนของสังคมไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ

“เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป”

30 เมษายน 2557

คำแถลง ณ เวทีความคิดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4

"การปฏิรูปวิถีประชาธิปไตย"